

สรุปมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
 กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗  
 วันจันทร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
 ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประธาน นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ	ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม	หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
๑.	<p><b>สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า</b></p> <p>๑.๑ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ซึ่งองค์การอนามัยโลก(WHO) ได้ปรับยอดจำนวนผู้ป่วยใน ๓ ประเทศที่มีการระบาดเป็น ๑๘,๑๕๒ ราย เสียชีวิต ๖,๕๔๘ ราย โดยในประเทศกินี มีผู้ป่วย ๒,๓๓๙ ราย ไลบีเรีย ๗,๗๖๕ ราย และ เซียร์ราลีโอน ๘,๐๑๔ ราย</p> <p>๑.๒ สำหรับประเทศที่มี imported cases นั้น สหรัฐอเมริกา รายสุดท้าย ๒๓ ต.ค. ๕๗ และประเทศมาลี รายสุดท้าย ๒๕ พ.ย. ๕๗ ยังรอเวลาให้ครบ ๔๒ วัน</p> <p>๑.๓ สถานการณ์การเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่าในประเทศไทย มีการติดตามผู้เดินทางมาจาก ๓ ประเทศ ที่มีการระบาดหนักจำนวน ๑๑ คน (ร้อยละ ๑๐๐) โดยในจำนวนนี้ มีกรุงเทพมหานครมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖</p> <p>๑.๔ ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรครายล่าสุดที่โรงพยาบาลบำราศนราดูร ตรวจ Throat Swab พบเชื้อ Influenza A NoH๓ และการตรวจหาเชื้อไวรัสอีโบล่าพบเป็นผลลบ (negative) ๒ ครั้ง</p> <p><b>มติที่ประชุม</b> รับทราบ และมอบหมายสำนักสาธารณสุขฉุกเฉินประสานสำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ จัดทำข่าวแจกสื่อมวลชน</p>	<p>สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค</p>
๒.	<p><b>การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า</b></p> <p><b>๒.๑ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</b></p> <p>(๑) รายงานข้อมูลการจัดตั้งห้องแยกสำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า (DRA) ในรพศ. ดังนี้</p> <p>-เป้าหมายในระยะที่ ๑ จำนวน ๑๙ แห่ง มีความพร้อมแล้ว ๑๑ แห่ง คือ รพศ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ /รพศ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่/ รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์/ รพศ.สระบุรี /รพศ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี/รพศ.ชลบุรี/รพศ.มหาราชนครราชสีมา/รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี/รพศ.วชิระภูเก็ต /รพศ. หาดใหญ่ จ.สงขลา/และ รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์</p> <p>- รพศ. ที่ยังไม่พร้อม จำนวน ๘ แห่ง คือ รพศ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก ห้องมีขนาดไม่ได้มาตรฐาน จะดำเนินการจัดหาห้องใหม่ /รพศ.ราชบุรี จะแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๘ /รพศ. ขอนแก่น จะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี ๒๕๕๗/ รพศ.อุดรธานี จะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี ๒๕๕๗</p>	<p>กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักบริหารการ สาธารณสุข</p>

ลำดับ	มติที่ประชุม/ ข้อเสนอ	หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
	<p>ส่วนโรงพยาบาล สังกัดกรมการแพทย์ คือ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชนิ /รพ.นพรัตน์ราชธานี จะแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๗ และ สถาบันโรคทรวงอก และ รพ.เลิดสิน จะแล้วเสร็จในต้นปี ๒๕๕๘</p> <p>-เป้าหมายในระยะที่ ๒ จำนวน ๑๒ แห่ง มีความพร้อมแล้ว ๓ แห่ง คือ รพศ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี /รพศ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา /และ รพศ.สกลนคร</p> <p>(๒) ในการประชุมประสานงานการสนับสนุนการดำเนินงานรองรับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ร่วมกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลสังกัดเหล่าทัพ มีข้อสรุปเบื้องต้น คือ</p> <p>(๒.๑) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ๓ แห่ง คือ โรงพยาบาลสวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความพร้อมในการดำเนินการ ซึ่งได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมในระดับเขตด้วยแล้ว นอกจากนี้ยังต้องมีความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาระบบ การรับส่งต่อ งานวิชาการ และงานวิจัย</p> <p>(๒.๒) ในส่วนโรงพยาบาลเหล่าทัพ และโรงพยาบาลตำรวจ ยังไม่มีนโยบายรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบล่า และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร ยังไม่ได้ข้อยุติ และขอนำกลับไปหารือ</p> <p><b>มติที่ประชุม</b> รับทราบ และมอบหมายให้สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน และสำนักบริหารการสาธารณสุข ร่วมพัฒนาระบบบริการฯ โดยในเขตที่ยังไม่มีความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการ DRA เช่น เขต ๗ รพศ. ขอนแก่น ในขั้นต้น เห็นควรให้ประสานโรงพยาบาลศรีนครินทร์ร่วมเป็นเครือข่ายดำเนินการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบล่า</p>	
	<p><b>๒.๒ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ</b></p> <p>- ได้มอบหมายให้ สบส. เขต ๑๒ เขต ดำเนินการสนับสนุนการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ รองรับการค้าดำเนินงานห้องแยกตรวจทางห้องปฏิบัติการ (DRA)</p>	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
	<p><b>๒.๓ กรมอนามัย</b> ได้เสนอสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดทำงบลงทุนประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เกี่ยวกับระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ กรณีโรคภัยแรงไวรัสอีโบล่า ให้กับโรงพยาบาลระดับจังหวัด จำนวน ๒๐ แห่ง ซึ่งกรมอนามัยจะได้ติดตามความคืบหน้าของงบประมาณต่อไป</p>	กรมอนามัย
	<p><b>๒.๔ สำนักบริหารการสาธารณสุข</b> ได้แจ้งโครงการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบการจัดการศพที่สงสัยเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ซึ่งได้ประสานร่วมกับสำนักสาธารณสุขฉุกเฉินแล้ว มีกำหนดจัดการประชุมในวันที่ ๑๕ - ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ หนึ่ง ในการจัดประชุมปรึกษาหารือพัฒนาระบบการจัดการศพในเขตกรุงเทพมหานคร มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๕ ธันวาคม นี้ เพื่อการประสานความร่วมมือในระบบ และการแก้ไขปัญหาทั้งในด้านกฎหมาย ภารกิจความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน</p>	สำนักบริหารการสาธารณสุข/ สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน

ลำดับ	มติที่ประชุม/ ข้อเสนอ	หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
๓.	<p><b>เรื่องอื่น ๆ</b></p> <p><b>๓.๑ โครงการรณรงค์ปันน้ำใจด้านภัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ร่วมกับ สภากาชาดไทย</b></p> <p><u>ประธาน</u> แจ้งที่ประชุมทราบว่าในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ นี้ เวลา ๒๒.๒๐ - ๐๐.๑๕ น. สภากาชาดไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จะจัดรายการถ่ายทอดสด “รวมพลังปันน้ำใจด้านภัยอีโบล่า” ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ เพื่อระดมทุนและส่งความช่วยเหลือไปยังประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า เพื่อส่งเสริมความรู้ ความตระหนัก และสร้างความเข้าใจเรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่าให้กับประชาชนทั่วไป</p> <p><b>มติที่ประชุม</b> รับทราบ และมอบหมายให้สำนักสาธารณสุขฉุกเฉินประสาน สำนักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ประสานขอความร่วมมือเขตสุขภาพทุกเขต ร่วมรับชมและร่วมบริจาคผ่านทางรายการถ่ายทอดสด</p>	ทุกกรม/กอง และหน่วยงานสังกัด กระทรวงสาธารณสุข สำนักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์/ สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน
	<p><b>๓.๒ การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘</b></p> <p><u>ประธาน</u> แจ้งที่ประชุมทราบว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญในการเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ โดยจะมีการแถลงข่าวร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขควรจะได้มีข่าวอย่างต่อเนื่อง และให้ความรู้ ความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชนให้มากขึ้น โดยในวันที่ ๑๙ ธันวาคม นี้ กระทรวงสาธารณสุขจะการประชุมทางไกล (Video Conference) กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ -๑๒.๐๐ น. เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับมาตรการเน้นหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ( ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๕ มกราคม ๒๕๕๘)</p> <p><b>มติที่ประชุม</b> รับทราบ และมอบหมายให้สำนักสาธารณสุขฉุกเฉินวิเคราะห์ ประเด็นมาตรการสำคัญ ๆ /มาตรการที่เป็นเรื่องใหม่ ของการดำเนินงานในปี ๒๕๕๘ โดยประสานกรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ และกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมให้ข้อมูลสำคัญ (Key Message) รวมถึงจัดเตรียมเนื้อหาที่สั้น กระชับ และได้ใจความในการสื่อสารไปยังภูมิภาค</p>	สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์/กรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายสุทัศน์ กองขุนทด ผู้จัดสรุปมติที่ประชุม  
แพทย์หญิงจันทิรา แก้วสัมฤทธิ์ ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม



(นายชिरะ เพ็งจันทริ)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๖ ธ.ค. ๕๗